

แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอาหารของธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทยตามพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล

The Tendency of Gastronomy Tourism in Hospitality Business in Thailand regarding the Millennial Tourists' Behaviors

ญาณเดช ชื่นจิตต์¹ รามณรงค์ นิลกำแหง²

บทคัดย่อ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล ได้แก่ 1) กลุ่มเจนเนอเรชันวาย 2) กลุ่ม Multi-generation Family และกลุ่มนักท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ (กลุ่ม Sport Lovers and Sport Fans และกลุ่ม Music Lovers และกลุ่ม Food Lovers) มีพฤติกรรมความต้องการสัมผัสและเรียนรู้บริบทแวดล้อมท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวที่พวกเขาไป ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั่วโลกให้มีการนำเสนออาหารท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งอาหารท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารวัฒนธรรม เรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยมีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าสู่ประเทศ โดยกิจกรรมทางอาหารได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 จากปี 2558 ถึง 2560 และมีแนวโน้มเพิ่มความนิยมมากขึ้นจากกรณีสนับสนุนของนโยบายภาครัฐและแนวโน้มการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ธุรกิจที่พักแรมซึ่งบริการทั้งการพักผ่อนและอาหาร เครื่องดื่มซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของการนำเสนออาหารท้องถิ่นในประเทศไทย จึงควรมีการเสิร์ฟอาหาร ไทยท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ การเน้นอาหารท้องถิ่นซึ่งทำจากวัตถุดิบจากผลผลิตชุมชนหรือในประเทศ รวมถึงวิธีการทำอาหาร “รสไทยแท้” เพื่อการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มให้ตรงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการนำเสนออาหารไทยจากภาครัฐ

หากดูตามตัวอย่างจากกลุ่มโรงแรมอย่าง ไฮแอท แอคคอร์ และโพรซิชั่น ที่มีการพัฒนาการบริการอาหารท้องถิ่น โดยการนำเสนอผลไม้ตามฤดูกาล ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือในประเทศที่หาได้ง่าย ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ทำการเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงการเชื่อมโยงกับตลาดท้องถิ่นเพื่อการแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างลงตัว โดยสรุปแล้ว การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในอนาคตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นนี้มีแนวโน้มที่จะพบเจอได้ในทุกสถานที่และทุกสิ่งทุกอย่าง

คำสำคัญ: แนวโน้มการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงอาหาร, การบริการอาหารในธุรกิจที่พักแรม, พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล, อาหารท้องถิ่น

¹ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

² อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่การนำเสนอเอกลักษณ์กับวิถีชีวิต และการใช้ชีวิตที่ท่องเที่ยวนำเสนอการบริการอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อให้ตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้มีความสำคัญยิ่งขึ้น

จากรายงาน Foodie Experience Food will Keep Us Alive (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ คือ ส่วนใหญ่ต้องการได้เรียนรู้เอกลักษณ์เฉพาะและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวได้ไปเยือน โดยอาหารเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ ในรายงานได้กล่าวถึง การคาดการณ์ของ World Food Tourism Association (WFTA) เรื่องแนวโน้มความนิยมที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยว (เพศ, อายุ, อาชีพ, การศึกษา และสถานภาพการแต่งงาน) การใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยวซึ่งมีการนำเสนอเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาแนะนำ และการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ที่รวมการนำเสนออาหารไว้ระหว่างการท่องเที่ยวอีกด้วย

บทความวิชาการเรื่อง Foodie Tourism and Trend เขียนโดยวุฒิชัย ฤกษ์ประกรกิจ (2560) กล่าวถึง มุมมองเรื่องอาหารของนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล (นักท่องเที่ยวอายุ 21 - 32 ปี) สรุปได้ว่า กลุ่มบุคคลมิลเลนเนียล มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เด่นชัดมากกว่านักท่องเที่ยวยุคก่อน เช่น แนวโน้มการเข้าถึงตลาดอารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง Gen-x และ Babyboomer หลายเดือนจะเข้าถึงตลาดครั้ง และบุคคลยุคมิลเลนเนียลนิยมการใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงความมีเอกลักษณ์ก็สามารถแสดงตัวตนของผู้ใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ ได้ สอดคล้องกับ MaryLeigh Bliss (2014) กล่าวว่า การแสดงตัวตนโดยการใช้สินค้าประเภทรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เพื่อการแสดงรสนิยม แต่ปัจจุบัน การแข่งขันภาพอาหารของแต่ละบุคคลบนโลกออนไลน์ คือ การแสดงตัวตนของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยเป็นหลักฐานเพื่อแสดงให้สาธารณะทราบว่าตนเองมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น เช่น การต่อแถวเพื่อซื้อโดนัทเป็นเวลาหลายชั่วโมง

ฤกษ์ ประกรกิจ (2560) กล่าวว่า การตระเวนชิมอาหารท้องถิ่นไม่ใช่ความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวรูปแบบเก่าเน้นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (ธรรมชาติ วัฒนธรรม ฯลฯ) ส่วนการรับประทานอาหารนั้น เพียงเพื่อให้อิ่มท้อง มีพริกน้ำปลาหรือเครื่องปรุงที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคยติดตัวเพื่อปรุงอาหารให้มีรสชาติที่นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลชื่นชอบและรับประทานในชีวิตประจำวัน ในขณะที่นักท่องเที่ยว เจเนอเรชันวายนิยมการเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งอาหารเป็นส่วนสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของท้องถิ่นได้ กลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันวายจึงยินดีรับประทานรสชาติและวัตถุดิบพื้นถิ่นที่ตนเองไม่เคยสัมผัสมาก่อน รวมถึงการรับประทานในบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวย โดยถือเป็นเรื่องสนุกสนานท้าทาย

“ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารช่วยให้นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับสถานที่ได้อย่างลึกซึ้ง ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าความเป็นมา ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความถึงสถานที่แห่งนั้น และสามารถรับประทานส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนั้นได้”

สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารโลก

“การท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือ การเดินทางเพื่อลิ้มรสสถานที่เพื่อซึมซับจิตวิญญาณของสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน” (World Food Travel Association, 2018)

การท่องเที่ยวเชิงอาหารมีวิวัฒนาการที่รวดเร็ว ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในวงการอาหาร นักวิชาการ และอื่น ๆ ได้ให้คำนิยามในมุมมองของตนเอง โดยการท่องเที่ยวเชิงอาหารมีศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษ 3 คำศัพท์คือ Food Tourism, Culinary Tourism, และ Gastronomy Tourism

- WFTA กล่าวว่า Food Tourism คือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และมีการรวมความหมายของเครื่องดื่มไว้อยู่แล้ว โดยเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปอยู่แล้วว่าเมื่อนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารต้องมีเครื่องดื่มประกอบในอาหารมื้อนั้น

- Culinary Tourism จากการ WFTA ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า Culinary เป็นคำที่ใช้ในคนเฉพาะกลุ่ม และมีความหมายรวมถึงการฝึกฝนเพื่อเป็นเชฟด้วยเช่นกัน

- คำว่า Gastronomy Tourism ซึ่ง WFTA พบว่าช่วงแรกมีการใช้อย่างแพร่หลายในยุโรป โดยกลุ่มคนที่มองว่า Food Travel เป็นคำศัพท์ที่ธรรมดาเกินไปเหมือนมนุษย์ถ้ำล่าอาหาร (Like cavemen hunting for food) ซึ่งคำว่า Gastronomy ได้สื่อความหมายในเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นอย่างชัดเจน

WFTA กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือ บุคคลที่เดินทางข้ามเมือง ข้ามภูมิภาค ข้ามประเทศ และแม้แต่ข้ามโลก ซึ่งในการเดินทางนั้น นักเดินทางทุกคนจะต้องมีการรับประทานอาหาร นั่นคือ นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถถูกอนุมานได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Travelers) ซึ่งขอบเขตของกิจกรรมการรับประทานอาหารครอบคลุมแผงลอยอาหารข้างทาง รถเข็นอาหาร ร้านอาหารท้องถิ่น โรงเก็บไวน์ และภัตตาคารต่าง ๆ ทั้งหมดคือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

จากเอกสารงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากเทศกาลงานอาหารข้างทางในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอารมณ์และความพอใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษางานเทศกาลอาหารอาบูดาบี ศึกษาโดย Sandybayev (2018) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Faculty of Business, Abudabi Men's College ประเทศ United Arab Emirates ให้ความเห็นว่า Gastronomic Tourism เป็นการพัฒนาเทรนด์ใหม่ในโลกของการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจมรดกทางวัฒนธรรม และความเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยว Gastronomic Tourism สามารถส่งผลกระทบในทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและสามารถดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยการมอบประสบการณ์เฉพาะของแต่ละสถานที่ด้วยเมนูอาหารท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยกลิ่นและรส รวมถึงบรรยากาศและทัศนียภาพที่เป็นความทรงจำของนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า อาหารและแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันและสามารถเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคปัจจุบันให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในแง่มุมใหม่

Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD (อ้างใน Fáilte Ireland, National Tourism Development Authority, 2018) กล่าวถึง การท่องเที่ยวเชิงอาหารว่า การท่องเที่ยวและอาหารมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน อาหารเป็นปัจจัยหลักของวัฒนธรรมทั่วโลก และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรดกที่จับต้องไม่ได้ซึ่งกระตุ้นแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวและอาหารเกี่ยวข้องถึงการพัฒนาศรษฐกิจรวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ทางการตลาด(Brand) ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในมุมมองของอาหารซึ่งกระตุ้นการตัดสินใจเยี่ยมชมเยือนของนักท่องเที่ยว

ปีพุทธศักราช	2560	2559	2558
กิจกรรมที่มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมมากที่สุดเรียงตามอันดับ	1) การรับประทานอาหารไทย 89.4%	1) การรับประทานอาหารไทย 87.6%	1) การรับประทานอาหารไทย 75.5%
	2) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก 74.2%	2) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก 68.4%	2) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก 75.2%
	3) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด 71.6%	3) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด 55.3%	3) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด 71.1%
	4) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 61.2%	4) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 61.2%	4) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 47.3%
	5) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย 52.4%	5) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย 43.8%	5) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย 45.7%

ตารางที่ 1: กิจกรรมการท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย 2558-2560

ดัดแปลงจาก: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561)

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อาหารไทยนับเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้าน 1) เป็นตัวแทนในการนำเสนอสังคมและวัฒนธรรม 2) เป็นการแสดงออกมาถึงแหล่งท่องเที่ยวที่จริง ๆ 3) อาหารพื้นถิ่นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และ 4) อาหารเป็นสื่อในการชักจูงให้เกิดการท่องเที่ยวผ่านการแชร์ในสื่อออนไลน์

เบญจมาภรณ์ ชำนาญญา (2561) ทำการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหาร: ศักยภาพและความสำเร็จเปรียบของประเทศไทย กล่าวว่าประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากมายจากความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น จากเหตุผลนี้ประเทศไทยจึงมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมถึงการใช้อาหารไทยท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามลักษณะพื้นที่ที่ต่างกันทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีกระแสนิยมของอาหารตามเอกลักษณ์ของพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าอาหารชนิดนั้นมีความโดดเด่นในท้องถิ่น รวมถึงวิธีการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไป ถือเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดต่อกันมา

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจากภาครัฐของประเทศไทย

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มมีความสำคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อธุรกิจที่พักแรมในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสาเหตุ มาจากการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หันมาสนใจในด้านการพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจที่พักแรมได้รับการตอบรับที่ดี ประกอบกับการได้รับส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในหลายแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น แคมเปญ Open to the New Shades โดยนายธนศวรรค์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการตลาด ททท. กล่าวใน World Travel Mart ว่า “เป็นแคมเปญที่สะท้อนถึงความเป็นไทยและคุณลักษณะเด่นของคนไทยที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลก ทั้งที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วและเพิ่งเคยมาครั้งแรก โดยจะใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นไฮไลต์ เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของเรา” (เดลินิวส์, 2560) จน

กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้มีการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่นในประเทศไทยโดยธุรกิจที่พักแรมตาม แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีเลินเนียดและนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหารบริบทประเทศไทย

กลุ่มโรงแรมระดับโลก เช่น Hyatt, Accor, และ Four Season มีการเน้นการนำเสนออาหารท้องถิ่นและใช้ วัตถุดิบจากผลผลิตจากบริเวณใกล้เคียงหรือจากในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความประทับใจอย่างมี เอกลักษณะ และมอบประสบการณ์ท้องถิ่นผ่านอาหารแก่นักท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งมีความต้องการมีส่วนร่วม เช่น การมี ส่วนร่วมในการทำอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ และกิจกรรมการผลิต อีกทั้งมีการแบ่งปันประสบการณ์กับสังคม โดยการ ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งต่อรูปภาพของอาหารที่ตนกำลังจะรับประทานให้สังคมของตนเองรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่พักโดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องดำเนินการเอง

ธุรกิจที่พักเป็นองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว และห้องอาหารในธุรกิจที่พักแรมสามารถต่อยอดจากบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่มไปสู่การความดึงดูดของธุรกิจที่พักแรม ซึ่งการจัดและตกแต่งบรรยากาศให้เป็นเอกลักษณ์ แยกใหม่ รวมถึงการใช้ภาษาที่แปลกตาเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และวัตถุดิบท้องถิ่นก็มีส่วน สำคัญในการสื่อสารรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและรับความประทับใจ สอดคล้อง แนวทางที่ภาครัฐสนับสนุนตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารโลกที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เช่น Local Table – Taste Thailand on the Local Table ซึ่งสนับสนุนการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผ่านอาหารและวัตถุดิบจาก ท้องถิ่นใน 55 จังหวัดประเทศไทย (กรุงเทพฯธุรกิจ, 2561) หรือมาตรฐาน “รสไทยแท้” ที่เน้นเมนูอาหารไทยและ วัตถุดิบจากท้องถิ่น เหล่านี้ต้องการการสนับสนุนจากธุรกิจที่พักแรม

แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอาหารของคนรุ่นใหม่นิยมความแปลกใหม่ ความละเอียดลึกซึ้งซึ่งทางด้านอาหาร และบรรยากาศ การใส่ใจเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเชิงอาหารจำนวนมากให้ ความสนใจการบริการอาหารทั้งที่มีราคาแพง ไปจนถึงร้านอาหารข้างทางราคาทั่วไป สอดคล้องกับบทความของเรื่อง “ร้านอาหารไทย ถูกใจคนรุ่นใหม่ ชอบใจในเอกลักษณ์ (authentic/cute with quality/full of flavors)” (อัจฉรา แก้วเทพ จิมโย, 2560) ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการร้านอาหารรูปแบบ Casual ซึ่งก็คือ ร้านอาหารที่เน้น ความเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นและ/หรือร้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษ บรรยากาศสบาย อาหารมีคุณภาพ บริการเป็นกันเอง ซึ่งโซเชียลมีเดียมีส่วนเป็นอย่างมากในการผลักดันนักท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เลือกใช้บริการธุรกิจอาหารต่าง ๆ สอดคล้องแนวคิดวิวัฒนาการกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน ประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปจากอดีต

ข้อเสนอแนะ

ธุรกิจที่พักแรมถือเป็นส่วนสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นด่านหน้าที่จะนำเสนออาหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นรสชาติไทยแท้ ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้มีการคงเอกลักษณ์เอาไว้ ดังนั้นเวลานี้จึงถือเป็น เวลาที่เหมาะสมในการปรับรูปแบบการให้บริการอาหารในโรงแรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ นักท่องเที่ยว นั่นคือ การนำเสนออาหารไทยที่เน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัตถุดิบจากวัตถุดิบจากผลผลิตชุมชนหรือใน ประเทศ ซึ่งพฤติกรรมและความต้องการมีส่วนร่วม สามารถวิเคราะห์ได้ว่านักท่องเที่ยวเชิงอาหารจำนวนมากต้องการ กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารด้วย เช่น การฝึกสอนทำอาหารในห้องครัว การมีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยว ผลผลิต และการศึกษาสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ พฤติกรรมการแบ่งปันประสบการณ์สู่สังคม ก็ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจที่พักโดย ทางอ้อม เพราะเมื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (มุมถ่ายรูปอันเป็น

